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Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um þróun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis á árabilinu 1990–2000.

Frá Örlygi Hnefli Jónssyni.

1. Hvert hefur verið meðalverð á fermetra í íbúðarhúsnæði í einstökum kjördæmum á
árabilinu 1990–2000, sundurliðað eftir árum?

2. Hvert hefur verið meðalverð á fermetra í íbúðarhúsnæði í einstökum sýslum á árabilinu
1990–2000, sundurliðað eftir árum?

3. Hvert hefur verið meðalverð á fermetra í íbúðarhúsnæði í einstökum kaupstöðum á
árabilinu 1990–2000, sundurliðað eftir árum?

4. Hver hefur verið mismunur á meðaltalssöluverði fasteigna annars vegar á höfuðborgar-
svæðinu og hins vegar á landsbyggðinni á árabilinu 1990–2000, sundurliðað eftir árum?

Skriflegt svar óskast.


